



ดอนซังใหญ่

ปีที่ 36 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 www.pbru.ac.th <http://news.pbru.ac.th>



พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนและนักเขียนหนังสือ "พินภูมิเพชรบุรี" ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ปรัชญา

"คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล"

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2561 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร"

พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
- วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
- ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
- วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญา และเผยแพร่สู่สากล
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ CONTENT

ข่าวสำนักงานอธิการบดี	Page 3
ข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	Page 6
ข่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	Page 8
ข่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Page 10
ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	Page 11
ข่าวคณะวิทยาการจัดการ	Page 12
ข่าวสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	Page 13
ข่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	Page 14
ข่าวคณะครุศาสตร์	Page 15

บท.บอกกล่าว Editor Talk

สวัสดีครับ

วารสารตอนขงใหญ่เป็นวารสารรายปักษ์ (fortnight) ที่ออกวางแผง เผยโฉมให้ท่านผู้อ่านได้หยิบอ่านความเคลื่อนไหวของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกๆ 15 วัน นั้นหมายถึงผมและทีมงานจะมีเวลาในการรวบรวมข่าว ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ นำมาพิสูจน์อักษร รวมทั้งตรวจรูปแบบการจัดรูปเล่มตามที่ทางโรงพิมพ์ส่งมา จากนั้นจึงอนุมัติให้ทางโรงพิมพ์ดำเนินการจัดพิมพ์ได้ เมื่อจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทางโรงพิมพ์นำวารสารทั้งหมด (ครั้งละ 2,000 เล่ม) มาส่งที่มหาวิทยาลัย และขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ พี่เสรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำการแจกจ่ายวารสารตอนขงใหญ่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอนทั้งหมดที่แจกแจงมาให้ท่านผู้อ่านรับทราบนี้ พวกเราต้องทำงานในกระบวนการต่างๆ นี้ ทุกๆ 15 วัน ถ้าคิดบวก มองโลกในแง่บวกเข้าไป ก็น่าจะมีบางเวลาที่จะ "แอบขี้เกียจ" อยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้ววารสารตอนขงใหญ่ก็ได้ออกมาสู่สายตาท่านผู้อ่านเป็นรายปักษ์อยู่ดี หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดที่อาจจะทำให้ท่านผู้อ่านรู้สึกไม่สบายใจ ขอให้โปรดให้อภัย อย่าได้เก็บมาเป็นอารมณ์ให้ขุ่นข้องหมองใจกันเลยครับรบกวนท่านผู้อ่านที่ต้องการจะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งมาได้ตามอีเมลนี้ครับ "oleloma@hotmail.com" หรือจะโทรศัพท์ด้วยก็ได้ขอแนะนำได้ที่หมายเลขนี้ครับ 086-3188679

ขอบพระคุณครับ



สรเสริญ เจานกิตติชัย

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ปรธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
 คณะที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม, รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง, ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณ, รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ รองอธิการบดี
 บรรณาธิการ : อาจารย์สรรเสริญ เลหาสติติย
 กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว, อาจารย์ณรงค์ วงษ์พานิช, นางสมพร พิริยะสุขถาวร, นายเสรี ดาวเรือง,
 นางอัญชิกา ดาวเรือง และทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ / สำนัก / สถาบัน
 ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท ต้นกล้า ดีไซน์ จำกัด 25/72 ซ.วัดศรีประวัติ ต.กาญจนาภิเษก อ.ปลายบาง จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2903-8807, 0-2903-8198 โทรสาร 0-2903-8199 E-mail : zentozar2009@gmail.com

ตอนขงใหญ่ย้อนหลัง

<http://www.pbru.ac.th>

<http://www.news.pbru.ac.th>

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

๙๙.05radioegmail.com



สำนักงานอธิการบดี

หนังสือ “พื้นภูมิเพชรบุรี”



นายพงษ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร กล่าวรายงานเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือพื้นภูมิเพชรบุรี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดพิมพ์หนังสือพื้นภูมิเพชรบุรี เพื่อรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของเมืองเพชรบุรี นับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าเมืองเพชรบุรีมีความเป็นมาอย่างไร มีความเจริญรุ่งเรือง มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพียงใด

ภายในหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วยเรื่องราวใน 1 ชุด มีจำนวน 9 เล่ม โดยจัดพิมพ์ จำนวน 500 ชุด รวมเป็นหนังสือ 4,500 เล่ม ค่าจัดพิมพ์คิดเป็นเงิน หนึ่งล้านบาทเศษ

หนังสือส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วแจกจ่ายไปยังมหาวิทยาลัย หอสมุด และโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีการจำหน่าย

สำหรับหนังสือจำนวน 9 เล่ม ในแต่ละเล่มได้รวบรวมและจำแนกเรื่องราวออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

เล่มที่ 1 ภูมิปัญญา ภูมิประเพณี จะประกอบด้วยปรัชญาการทรงงาน และโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดเพชรบุรี

เล่มที่ 2 ภูมิลักษณะ จะประกอบด้วยที่ตั้งและอาณาเขตสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นต้น

เล่มที่ 3 ภูมิประวัติ จะประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ของเมืองเพชรบุรีในสมัยต่างๆ

เล่มที่ 4 ภูมิประชา ประกอบด้วยเรื่องหลากหลายคน หลายชาติพันธุ์ หลายภาษา หลายวัฒนธรรม หลายประเพณีของเมืองเพชรบุรี

เล่มที่ 5 ภูมิพลัง ประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของเมืองเพชรบุรี ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ที่ได้กระทำคุณประโยชน์ไว้แก่แผ่นดินและแก่เมืองเพชรบุรี

เล่มที่ 6 ภูมิปัญญา ประกอบด้วยเรื่องประเพณีและการละเล่นพื้นบ้าน อาหารการกินเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตและเรือนไทย

เล่มที่ 7 ภูมิศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยศิลปะไทยดั้งเดิมของเมืองเพชรบุรี งานของสกุลช่างเมืองเพชร ศิลปกรรมพื้นบ้าน และศิลปกรรมร่วมสมัย

เล่มที่ 8 ภูมิสถาน ประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในยุคก่อนเป็นเมืองเพชรบุรี และในยุคที่เป็นเมืองเพชรบุรีแล้ว และเรื่องราวของโบราณสถานที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี

เล่มที่ 9 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเพชร ประกอบด้วยเรื่องอิทธิพลของภูมิทัศน์ต่อวัฒนธรรม ภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการละเล่นพื้นเมือง เพลงพื้นบ้าน และขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีพราหมณ์ในสังคมเมืองเพชรบุรี

ส่วนช่วงท้ายของการประชุมสภา เป็นการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนและนักเขียนหนังสือ “พื้นภูมิเพชรบุรี” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดพิมพ์ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ■

ราชภัฏเพชรบุรี มอบเครื่องทอผ้าให้แก่โรงเรียนท่าตะคร้อ



ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเครื่องทอผ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 19,500 บาท รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ให้แก่โรงเรียนท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ■



สำนักงานอธิการบดี

MOU คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคตะวันตก

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ในครั้งนี้มีเจตนารมณ์ของความร่วมมือและการดำเนินการร่วมกัน ดังนี้



1. ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและงานตามภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. ร่วมกันส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี ระหว่าง มหาวิทยาลัย

กับประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค

3. ร่วมกันส่งเสริม เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปตามการประชุมปฏิบัติการซึ่งตกลงกันจากทุกภาคส่วนและรายงานการประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ■



สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลสถานีบริการดีเด่นระดับ Silver 6 ปี ซ้อน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดสถานีบริการ ปตท. ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านภาพลักษณ์ การบริการและธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ รวมถึงความสะอาดของห้องน้ำ อันส่งผลต่อความพึงพอใจและความประทับใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการตลอดจนการเพิ่มยอดขายในระยะยาว

จากผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ในปี 2556 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ ศรีวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการฯ และการกำกับดูแล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ ศรีวรรณ กรรมการบริหารจัดการฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการชุดปัจจุบัน มีความภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล “สถานีบริการดีเด่น ระดับ Silver ประจำปี 2556”

ซึ่งนับเป็นการรับรางวัล “สถานีบริการดีเด่น ติดต่อกัน 6 ปี ซ้อน”

สำหรับในปี 2556 นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ ศรีวรรณ กรรมการบริหารจัดการฯ ในฐานะผู้จัดการสถานีฯ พร้อมด้วย นายนิธิพงศ์ สุกสว่าง สมุหบัญชีฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขึ้นรับมอบรางวัล ในงานสัมมนาผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของ ปตท. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre Central World กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความเอาใจใส่ของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการบริหารจัดการฯ และพนักงานทุกคนตลอดจนการสนับสนุนและการให้ความไว้วางใจในคุณภาพและบริการของลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่านและทุกหน่วยงานซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการบริหารจัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้คำมั่นว่า จะรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์ในการบริการที่ดีเด่นเช่นนี้ให้ยาวนานต่อไป เพื่อเป็นการขอบคุณและรักษาไว้ซึ่งความพึงพอใจและความประทับใจของผู้ใช้บริการ ■



สำนักงานอธิการบดี



ราชภัฏเพชรบุรีให้บริการวิชาการและศึกษาดูงาน สปป. ลาว



คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้บริการวิชาการและศึกษาดูงานวิทยาลัยครูหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน อาจารย์เขมา แจ่มฉายา และอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม กรรมการกลุ่มประเทศอาเซียน (ลาว) ร่วมกิจกรรมด้วย

สปป.ลาว เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมส่วนแรก เป็นการศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตั้งแต่ ปี 2011 และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ รวมทั้งได้ทำ MOD กับรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ปิยวรรณ कुสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผศ.ดร.พรรณี คอนจจอหอ ผู้อำนวยการ

กิจกรรมส่วนที่สอง เป็นการบริการวิชาการแก่ครูของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง จำนวน 40 คน รศ.สุเทพ ลีมอรุณ หัวหน้าทีมวิทยากร ในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน เป็นการอบรมปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งภาคบรรยายทฤษฎี และปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัย ออกแบบนวัตกรรม การสร้างเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลคะแนน โดยมีวิทยากรรับผิดชอบเนื้อหา ดังนี้ 1) ผศ.ดร.พรรณี คอนจจอหอ : การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา 2) ดร.สุกัญญารัตน์ คงงาม : คำโครงการวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ข้อสอบ 3) ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน : การออกแบบการเรียนการสอน 4) ผศ.สุกัญญาแพ่งไสม : เทคโนโลยีการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (UBI) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2554 (รอบสิ้นสุดโครงการ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผู้ประกอบการ และเพื่อนำเสนอผลการยื่นข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 พร้อมแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน - ภายนอก การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา นวัตกรรม และผู้สนใจ ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ภารกิจเสริมของหน่วยงานในด้านอื่นๆ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับ Authorized Business Incubator (ABI) กองทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน (กองทุนตั้งตัวได้ ตามนโยบายของรัฐบาล) และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง การสนับสนุนจากคณะกรรมการ



บริหาร ในการนำไปปรับปรุง แก้ไข ภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

การประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช อาจารย์จันทรา ธนีเพียร อาจารย์กรกรต เจริญผล อาจารย์สุรรัตน์ เทมวรรณ กรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ร่วมแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในนาม ทีมเพชรจ้าวเวหา เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” (Helicopter) รอบชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา ทั้งรูปแบบการแข่งขันและการประกวดออกแบบสวยงามบินได้ ชื่อผลงาน...**ช้างพระเศวตสุรคเชนทร์**



ชื่อผลงานเข้าร่วมแข่งขัน...**เพชรจ้าวเวหา**



ชื่อผลงานเข้าร่วมประกวด...**ช้างพระเศวตสุรคเชนทร์**

ทั้งนี้ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย **อาจารย์ที่ปรึกษา** : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ชันประสิทธิ์ **สมาชิกทีม** : นายชริวัฒน์ อังศุพานิชย์ (หัวหน้าทีม) นายกิตติพงษ์ เทศสาลี และนายธราภิก ขาญใช้จักร ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม** : อาจารย์บัพพรรณ คำเจลา และ จ.ส.อ.หญิงจุฑาทภรณ์ ชาตินฤมาณ

ทำดี...เพื่อแม่



สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำดีเพื่อแม่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เข้าใจตรงกันจึงเรียกสั้นๆ ว่า วันแม่ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

การทำความดีนั้น มีกรรมสั้นกรรมยาว เพราะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป มันมีระยะกรรม ฉะนั้นการทำความดีนั้น ถ้าหากความดีให้เป็นไปตามระบบแล้ว จะได้รับผลดีอย่างแน่นอน

ในระหว่างการทำความดีนั้น จะต้องดูว่าเราทำถูกระบบหรือไม่ เราทำด้วยใจหรือไม่ ถ้าหากว่าทำด้วยใจ ทำด้วยกรรม ทำด้วยปัญญา กรรมที่เราทำนั้นก็ประสบความสำเร็จ

ในส่วนของความดีที่เราทำก็เป็นความดี ถ้าทำถูกต้องเราย่อมได้รับผลอย่างสมบูรณ์ ก็เหมือนกับการเรียนการสอนหรือการสอบ

การทำความดีนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นมงคลแก่ผู้ทำนั้น คิดดี ทำดี พูดดีนี้เป็นความดี ความดีเมื่อถูกวิถีทางแล้วจะได้รับผลดี จงรู้ทันจิต จงรู้ทันใจ จงรู้ทันกิจ จงรู้ทันความดี ความดีก็คือความดีเมื่อทำความดีแล้วความดีก็ย่อมให้ผลอย่างแน่นอน

(ดร.สมสุข แชนคำ ถอดความจาก รู้กันความดีในระเบียบบุญ, 2556)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจจอ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ปานจิตร หลงประดิษฐ์ อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดี อาจารย์กฤษฎดา ด้านประสิทธิ์พร อาจารย์ประจำสาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ อาจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำนักงาน อาจารย์โชค โตทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ ร่วมต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อาจารย์สมเกียรติ สุขุมพันธ์ ประธานสาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร อาจารย์อรทัย ไทรา หัวหน้าวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม อาจารย์ภัทรพล สุวรรณโณ และอาจารย์ลัดดาวัลย์ จำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม พร้อมนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้อง 521





คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. และ ศษ.บ จัดโครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ English Songs Singing Contest ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. และ ศษ.บ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรักสามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม การประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1. ร้องเดี่ยวพร้อมนักเต้น 5-6 คน ประเภทที่ 2. ร้องหมู่ 8-10 คนขึ้นไป โดยมีเงินรางวัลสำหรับทั้งสองประเภท แบ่งเป็นชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 1,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 500 บาท ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณเทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน



ศึกษาดูงาน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ อาคารรัฐสภา และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ซึ่งในการศึกษาดูงานดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้ง 2 สถานที่เป็นอย่างดี ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร.นิสสารก์ เวชยานนท์ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำและพาเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของสถาบันอีกด้วย

“การละเล่นพื้นบ้าน...การละเล่นของไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 รายวิชา “การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นเรียน 5543 - 28/1 ซึ่งมีอาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้จัดกิจกรรม “การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน” โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยมากลุ่มละ 1 การละเล่น

ในการนำเสนอการละเล่นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิธีการเล่น คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละการละเล่น และประโยชน์ที่ได้รับจากการละเล่นดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาได้เลือกการละเล่นพร้อมการสาธิต คือ การละเล่นไม้โดกแตก หรือขาโดกแตก การละเล่นโพงพาง และการละเล่นตะลือกตอกแตก

กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการความรู้จากการเรียนสู่การสาธิตและปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสกับการละเล่นที่หาไม่ได้แล้วในปัจจุบัน



แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมาวรรณ รุ่งเรือง และนางสาวโสภิตา ปิติธรรมรัตน์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Workshop on Role of Youth in Green Consumption : Stepping forward Community ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาน ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel & Spa กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและเยาวชนอาเซียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในประเด็นการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ดำเนินงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 56 คน ประกอบด้วยเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีความสนใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 36 คน และผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย จำนวน 20 คน



นายธนวัฒน์ โพธิ์ริชต์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ค่ายอาเซียน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม ที่ผ่านมาน ณ บ้านไทย รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 92 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย จำนวน 52 คน และนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทยจำนวน 40 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติ แนวทางพัฒนาด้านศิลปะและการออกแบบสู่เยาวชนท้องถิ่น อ.ชะอำ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ วัดชะอำคีรี มีเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ ส่งการนำไปประกอบเป็น “ศิลปะสร้างสรรค์รวงข้าวขนาดใหญ่กับสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน “เล่าเรื่องเมืองชะอำ ตอนตำนานเมล็ดข้าว” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ วัดชะอำคีรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี





คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดโครงการพัฒนาศูนย์สาธิตและบริการแพทย์แผนไทย



คณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศูนย์สาธิตและบริการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ อาคารแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมการเปิดโครงการพัฒนาศูนย์สาธิตและบริการแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้มีสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการเรียนการสอนก่อนจบการศึกษา เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับ

สัมมนาสารสนเทศ

“ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ จัดกิจกรรมการสัมมนาสารสนเทศในงานสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย คุณฉัตรชัย สมานมิตร คุณชฎารัตน์ สัจจวร และคุณนันทรา กองลำเจียก ทำให้นักศึกษามีทักษะเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ นำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและจำเป็นอย่างยิ่งต่อวิชาชีพสาธารณสุข ขอขอบคุณที่มหาวิทยาลัยทุกท่าน”



วิทยากร คือ นายฉัตรชัย สมานมิตร, นายชฎารัตน์ สัจจวร และนางนันทรา กองลำเจียก



อบรมอย่างมีความสุข วิทยากรมีเทคนิคการสอนที่ดีมาก บรรยายสนุกสนาน คลาย ICT เรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายได้



อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ เป็นวิทยากร เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจัยสาธารณสุข





สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ วิทยุรุ่นไทย กับ การทำธุรกิจ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ วิทยุรุ่นไทย กับการทำธุรกิจ วิทยากร โดย คุณธีรศักดิ์ สหัสสพาศน์ กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (ThaiEcommerce.org) ผู้จัดการร้าน JM Cuisine อาหารความคิด สร้างสรรค์ต้นตำรับเพชรบุรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยทำน้ำผลไม้ เพชรบุรี จำกัด และผู้ก่อตั้ง www.Soda-PrintinG.com ของขวัญแบบนี้มีขึ้นเดียวในโลก เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก-จิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 3,000 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน เพื่อเสริมทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ การดำเนินการดังกล่าวยังสอดคล้องตามกลยุทธ์และ

มาตรการด้านการสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ที่จะต้องดำเนินการผลักดันสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ กับทุกภาคส่วนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ แผนการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างจุดขาย การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ Social Network ในการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณี คอนจจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีและรองประธานกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดพร้อมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



คณะวิทยาการจัดการ

ศึกษาดูงานและทำ MOU 3 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ คณบดี และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดอบรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีผู้เข้าอบรมคือ สมาชิก อสม.ตำบลท่ายาง จำนวน 350 ท่าน วิทยากรบรรยายโดย อ.ไกร มาศพิมล และทีมงานฝ่ายวิจัยและฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



สาขาวิชาการจัดการ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศึกษาดูงาน ด้านการบริหารองค์กรและกระบวนการผลิต ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้ได้ประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป



คณะกรรมการตรวจประกันฯ ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ



เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง 1833 ได้แก่ ผศ.อุบล สมทรง อ.ศิริรัตน์ ตระกูลสถิตย์มัน ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสุนเนิน โดยมีผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ นำโดย รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม และ ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการแข่งขัน แผนการตลาด ของ AIS

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 2 ทีมได้แก่ทีม “Long บีน ดี” และทีม “Ride สาระ” ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (แผนงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 723 ทีม 71 สถาบัน ผ่านคัดเลือก 21 ทีม) ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด โครงการ AIS 3G One-2-Call! BrandAge Award ปีที่ 7 ตอน Look Ride Like สองขาแข่งขันปั่นทั่วไทย (2556) โดยมีอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และจะนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2556 ณ ไอศาร่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี



AIS 3G BrandAge Award
 โครงการประกวดแผนการตลาด (ปีที่ 7)
Look Ride Like
 สองขาแข่งขันปั่นทั่วไทย
 IMC Plan ตอน **Look Ride Like**
 สองขาแข่งขันปั่นทั่วไทย
 งบรางวัลมูลค่ากว่า **600,000** บาท

ประเภทรางวัล	จำนวนทีม	เงินรางวัล
ทีมชนะเลิศระดับภูมิภาค	1 ทีม	20,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศระดับภูมิภาค	1 ทีม	10,000 บาท
ทีมที่ 3-5 ระดับภูมิภาค	3 ทีม	5,000 บาท
ทีมที่ 6-10 ระดับภูมิภาค	5 ทีม	3,000 บาท
ทีมที่ 11-20 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	2,000 บาท
ทีมที่ 21-30 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	1,000 บาท
ทีมที่ 31-40 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	500 บาท
ทีมที่ 41-50 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	300 บาท
ทีมที่ 51-60 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	200 บาท
ทีมที่ 61-70 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	100 บาท
ทีมที่ 71-80 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	50 บาท
ทีมที่ 81-90 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	30 บาท
ทีมที่ 91-100 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	20 บาท
ทีมที่ 101-110 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	10 บาท
ทีมที่ 111-120 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	5 บาท
ทีมที่ 121-130 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	3 บาท
ทีมที่ 131-140 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	2 บาท
ทีมที่ 141-150 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	1 บาท
ทีมที่ 151-160 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 161-170 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 171-180 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 181-190 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 191-200 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 201-210 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 211-220 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 221-230 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 231-240 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 241-250 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 251-260 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 261-270 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 271-280 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 281-290 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 291-300 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 301-310 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 311-320 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 321-330 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 331-340 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 341-350 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 351-360 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 361-370 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 371-380 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 381-390 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 391-400 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 401-410 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 411-420 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 421-430 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 431-440 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 441-450 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 451-460 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 461-470 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 471-480 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 481-490 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 491-500 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 501-510 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 511-520 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 521-530 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 531-540 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 541-550 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 551-560 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 561-570 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 571-580 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 581-590 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 591-600 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 601-610 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 611-620 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 621-630 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 631-640 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 641-650 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 651-660 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 661-670 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 671-680 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 681-690 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 691-700 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 701-710 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 711-720 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 721-730 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 731-740 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 741-750 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 751-760 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 761-770 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 771-780 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 781-790 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 791-800 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 801-810 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 811-820 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 821-830 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 831-840 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 841-850 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 851-860 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 861-870 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 871-880 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 881-890 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 891-900 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 901-910 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 911-920 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 921-930 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 931-940 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 941-950 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 951-960 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 961-970 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 971-980 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 981-990 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท
ทีมที่ 991-1000 ระดับภูมิภาค	10 ทีม	0 บาท



สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5) ระยะที่ 2 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมภูมิทรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจากสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อีระวิทย์เลิศ 2) ดร.ธเนศ ต่วนชะเอม และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยทิพย์ สาขลวิจารณ์ มีนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั้ง 7 คณะ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน โดยนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย โครงการละ 40,000 บาท



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษา



นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ



นายวรเดช อ่อนละมัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 534244159 ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จำนวน

20,000 บาท และ นายวรเดช อ่อนละมัย นักศึกษาสาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และ โซเบอร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 544277031 ที่ได้รับทุน ธนาคารกรุงไทย จำนวน 10,000 บาท

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555



เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจจอหอ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อนุชาติ บุญมาก อาจารย์กรกรรต เจริญผล รองคณบดี อาจารย์สุกัญชุลิกา บุญมาธรรม ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์กฤษฎิ์ โขชะกะ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน อาจารย์กฤษดา ด้านประสิทธิ์พร อาจารย์ประจำสาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และโซเบอร์ อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จิรวิทย์ แก้วโกศล อาจารย์จรินทร์ ครองสินชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน อาจารย์ปราโมทย์ ตงฉิน อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ อาจารย์ฐิติมา บุญทริก อาจารย์โชค โตทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ และคุณกนกเรขา เมื่อกประคอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชญา พานิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ ณ ห้องประชุม 332



คณะครุศาสตร์

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน ประธานสาขาหลักสูตรและการสอน จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าในงานวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง รุ่น 9, 10, 11 และ 12 จำนวน 32 คน ประเด็นการสัมมนา ได้แก่ ปัญหาการกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือการทดลอง และเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผล การเขียนรายงานวิจัย องค์ประกอบของเล่มวิทยานิพนธ์ การวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการติดต่อกับบัณฑิตศึกษา และการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการเขียนข้อตกลงการทำวิทยานิพนธ์แก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์มาร่วมสัมมนาด้วย ได้แก่ ดร.อารยา



ช่ออึ้งชัย จาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดร.พนอ สงวนแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 1 และ ดร.พรภิรมณ์ หลงทรัพย์ จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงขับ กระตุ้นในนักศึกษา

การจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นวิทยากร “การจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” แก่ครูโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งทางโรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป และต้องการให้ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ในการอบรมครั้งนี้เน้นให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบภาระงาน



ของนักเรียนและการประเมินผลงานสร้างสรรค์

ครุศาสตร์สร้างรอยยิ้มให้น้องแก่งกระจาน

อาจารย์ชนาธิป บุปผามาต อาจารย์พรพรรณ เฟื่องผล และอาจารย์ธำรงค์ บุญพรหม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ พร้อมคณบดี นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 103 คน ได้ร่วมใจกันจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน ภายใต้หัวข้อกิจกรรม “ครุศาสตร์สร้างยิ้มให้น้องแก่งกระจาน” ณ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยได้ช่วยกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็กในโรงเรียน ทาสีผนังและแทงค์น้ำเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา สื่อของเล่น และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ รวมทั้งช่วยจัดห้องเรียน ทำให้ดูสวยงามน่าเรียนมากขึ้น ในงานนี้ นอกจากจะเห็นทัศนียภาพในโรงเรียนที่สวยงาม



และแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตแล้ว ยังได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ในชนบทที่ห่างไกล ทำให้ครูปฐมวัยมีแรงจูงใจที่จะทำดีเพื่อสังคมต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอแสดงความยินดี

นางสาวอริศราพร ฤกษ์กัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

การแข่งขันกรีฑาคนพิการ เยาวชนโลก 2013



I WAS
World Games Juniors 2013
6-14 August 2013
at Mayaguez, Puerto Rico



รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่น T46
รองชนะเลิศอันดับ 1 กระโดดไกล หญิง รุ่น F46
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่น T46



ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศร.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี